
นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันที ่ 14  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 
 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  

5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม  
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ณัชพล  สงัวร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
7 นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน ์ ผู้ประกอบการทา่ทราย ม.6 เต็มศิริ  ศิริวัฒน์  
8 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  

 

เมือ่ถึงเวลา  09.0๐  น.  ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึ งน า เรี ยนประธานสภาเทศบาล และ ประธาน เปิดประชุม            
เวลา 09.10 น.  

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้       
มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 มิถุนายน     
พ.ศ. 2564 ในวันนี้ ค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ด้วยในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลสามขา น าโดยท่าน
นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ จะออก
แจกหน้ากากอนามัย และถุงยังชีพกับพ่ีน้องประชาชน ร่วมกับผู้น าท้องที่/อสม.ของ   
แต่ละชุมชน ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ในเขตต าบลสามขา 

- ซ่ึงการด าเนินการจะแบ่งเป็น โซน เขต 1 เริ่มจากหมู่ที่ 2,7,8 และ 1 (ประกอบด้วย
ท่านนายกฯ/ท่านรองฯ สุพจน์/ท่านที่ปรึกษา/รองประธานสภาฯ/สท.เขต 1         
และหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ทต.สามขา บางส่วน) โซนเขต 2      
เริ่มจากหมู่ที่ 4,6,3 และ 5 (ประกอบด้วย ท่านรองฯ อุษณีย์/ท่านเลขาฯ สุวรรณ/
ประธานสภาเทศบาลฯ/สท.เขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ทต.
สามขาบางส่วน) การแต่งกาย สวมเสื้อสีขาว/รองเท้าผ้าใบ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศ
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 30) อย่างเคร่งครัด  

- และต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุม
ทราบ ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

1. ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครับของท่านปลัดทิวา มวยดี ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด 
(อดีตปลัด ทต.โพนทราย) ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 จากอาการช็อก
หมดสติต้องน าเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 
2564 นั้น เละเพ่ือเป็นการไว้อาลัยแสดงถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยได้ท าไว้ให้กับ     
พ่ีน้องชาวต าบลสามขา-โพนทราย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ศพ ณ บ้านเลขท่ี 159 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวดอนต้อน ต.โพนทราย อ.โพนทราย เวลา 
18.00 น. พร้อมนี้ได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดฯ น าพวงหรีดดอกไม้สดในนาม
ของผม และในนามของเทศบาลต าบลสามขา ไปมอบเพื่อร่วมไว้อาลัยแล้ว  

2.  ต่อไปเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเร่งด่วน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาล
ต าบลสามขา จึงได้ด าเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ต าบล  
สามขา และจะเร่งด าเนินการเพ่ือแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างเพียงพอ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนั้น โดยในรายละเอียดก าหนดการ    
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ก็ได้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมชัดเจนแล้ว  และขอเพ่ิมเติม
ให้ตระหนัก และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 30) ตามประกาศจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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3. ขอให้ส ารวจความต้องการของพ่ีน้องในชุมชน/จุดเสี่ยง เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง   
ในชุมชน (ไฟฟ้า/โซลาเซลล์) โดยให้ก าหนดจุดที่มีความต้องการ/จ าเป็นไว้ก่อน 
(เรียงล าดับก่อนหลัง) เพ่ือให้การพิจารณาด าเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับงบประมาณฯ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 5 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขอให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 - ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น             
ได้ประชุมในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลสามขา เพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1)   
ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

 - ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 - ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ
สมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูล
รายงานการประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา          
สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 
11 เสียง และ งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

- ต่อไปวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนคัดคูกุด และท่อ
ระบายน้ าในชุมชนช ารุด ม.5 (เสนอโดย นายสุธี สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สามขา เขต 2) เชิญค่ะ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุธี  สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา     
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องการแก้ไขปัญหาถนนคัดคูกุด และท่อระบายน้ าในชุมชน
ช ารุด ม.5 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน/น้ าทิ้งของชุมชน ท าให้เกิดกัดเซาะถนนคันคู     
ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านก็ได้แต่เพียงน ากระสอบทรายมาวางทับปิดชั่วคราว เพ่ือให้
สามารถสัญจรไปมาและปัญหาท่อระบายน้ าในชุมชนช ารุด จึงขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาฯ ดังกล่าว  
ขอบคุณครับ 

- ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้เสนอกระทู้ถามข้างต้น ขอให้ผู้บริหาร
ได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา จากข้อ
สอบถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน จะมอบหมายให้กองช่างได้ออกส ารวจพ้ืนที่ฯ เพ่ือรายงานผลให้ทราบ     
และหาแนวทางแก้ไขปญัหาต่อไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

  4.1 พิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564    
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท 

 -  ในวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง      
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท เชิญผู้บริหารท้องถิ่น        
ได้น าเรียนชี้แจงในรายละเอียด  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ในวันนี้ได้เสนอขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 4 
เครื่องๆ ละ 9,300 บาท เป็นเงิน 37,200 บาท ซึ่งคณะผู้บริหารได้พิจารณาโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จาก แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
สืบสานงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลต าบลสามขา เป็นเงิน 40,000 บาท เพ่ือใช้ใน

นายสุธี  สีจัดา 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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งานกิจการประปา ส าหรับติดตั้ง และเป็นเครื่องส ารองไว้ใช้ เพ่ือให้มีน้ าที่สะอาด และ
เพียงพอส าหรับการอุปโภคและบริโภคของพ่ีน้องชาวต าบลสามขา เสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณารายละเอียดดังนี้ 

 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 9,300 
บาท เป็นเงิน 37,200 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1) สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที 

1.1  เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
1.2  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
1.3 สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 
1.4 ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
1.5 อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ า และมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 

พร้อมที่จะใช้งานได้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ปี 2563) 

 - เทศบาลต าบลสามขา จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง           
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 9,300 บาท เป็นเงิน 37,200 บาท โดยการ
โอนงบประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท ทั้งนี้เพ่ือ
การจัดซื้อราคาอาจจะปรับเปลี่ยนตามท้องตลาดได้ เพ่ือให้การบริหารจัดการกิจการ
ประปาต าบลสามขา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีน้ าสะอาดใช้ที่เพียงพอส าหรับการ
อุปโภค-บริโภคในการด ารงชีวิตประจ าวันของพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขา นั้น  

 - ผู้บริหารก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 9,300 บาท เป็นเงิน 37,200 
บาท โดยผู้บริหารพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ จาก แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลต าบลสามขา เป็นเงิน 40,000 
บาท เนื่องจากราคาอาจจะปรับเปลี่ยนตามท้องตลาดได้เพ่ือใช้ในงานกิจการประปา 
ส าหรับติดตั้ง และเป็นเครื่องส ารองไว้ใช้ เพ่ือให้มีน้ าที่สะอาด และเพียงพอส าหรับการ
อุปโภคและบริโภคของพ่ีน้องชาวต าบลสามขา ตามคุณลักษณะข้างต้นฯ นั้น  

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 2 จากการพิจารณาฯ ข้างต้น เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์       
งานกิจการประปา หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ ายครุภัณฑ์การเกษตร     
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 9,300 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 
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บาท เป็นเงิน 37,200 บาท ซึ่งผู้บริหารพิจารณาโอนลด จาก แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลต าบลสามขา เป็นเงิน 40,000 
บาท นั้น ผมเห็นด้วย เพ่ือให้มีน้ าสะอาดใช้ที่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภคของพ่ีน้อง
ประชาชนต าบลสามขา และต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ที่ได้ให้ความส าคัญในการบริหาร
จัดการประปาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ขอบคุณครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 
2 ดิฉันก็เห็นด้วย เพราะจะเห็นได้ว่าต าบลสามขาของเรา มีปัญหาในเรื่องของการ
บริหารจัดการน้ าที่ที่ยังไม่ดีพอ ซึ่งหากมีการด าเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าฯ ก็จะช่วยให้
การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชน
สูงสุด ขอบคุณค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ดิฉันก็เห็นด้วย เพราะเป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ จะได้มีน้ า
สะอาดใช้และเพียงพอส าหรับการอุปโภค-บริโภค ขอบคุณค่ะ  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายกล้า กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 2 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่องๆ เป็นเงิน 40,000 บาท นั้น ผมก็เห็นด้วย เพราะพ่ีน้อง
ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างมาก และที่ส าคัญในช่วงฤดูแล้งที่มีน้ าน้อย การ
บริหารจัดการน้ าก็จะมีประสิทธิภาพ มีน้ าที่ใสสะอาดไว้ใช้ที่เพียงพอ ครับ 

 -  ที่ประชุมก็ได้พิจารณาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการด าเนินการดังกล่าวอย่ าง
กว้างขว้างแล้วพอสมควร ต่อไป ดิฉันขอมติที่ประชุม 

 - ท่านใดเห็นควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 9,300 บาท เป็นเงิน 37,200 บาท ซ่ึงผู้บริหารได้
พิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ จาก แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
สืบสานงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลต าบลสามขา เป็นเงิน 40,000 บาท ตามที่
ผู้บริหารเสนอข้างต้นฯ ดังกล่าว เพ่ือใช้ในงานกิจการประปา เพ่ือให้มีน้ าที่สะอาด และ
เพียงพอส าหรับการอุปโภคและบริโภคของพ่ีน้องชาวต าบลสามขา ยกมือค่ะ 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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ที่ประชุม - มีมติ - อนุมัติ   11  เสียง 
  - ไม่อนุมัติ   -  เสียง 
  - งดออกเสียง 1  เสียง 

4.2 พิจารณาขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน      
(ขอต่อใบอนุญาตฯ)  

- ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ)      
ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์
ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ (เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น) 

 -  ในวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่ 4.2 การพิจารณาขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9       
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ขออนุญาต
ดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ)  ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่       
เชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเรียนชี้แจงในรายละเอียด ค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระที่ 4.2 ได้น าเรื่อง
การขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 
ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ขออนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 
ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง 
เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ นั้น ซึ่งในวันนี้ คุณเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ผู้ประกอบกิจการ    
ดูดทราย ม. 6 ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา/ความต้องการของชุมชน เพ่ือให้เกิด
เป็นข้อตกลง/เงื่อนไขในการปฏิบัติที่เข้าใจตรง เหมาะสม และยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย 

- และผมขอให้รองนายกเทศมนตรีฯ โดยท่านรองฯ อุษณีย์ ได้เสนอให้ที่ประชุม       
ได้พิจารณารายละเอียดต่อไป เชิญครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ดิฉัน นางอุษณีย์ วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา ขอน าเรียนต่อ   
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

 - ตามหนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0020.08/3026 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 

  ด้วย นางเต็มศิริ ศิริวัฒน์ ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตดูดทราย ตามความ       
ในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 
ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง
เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ   
ตามค าขอฯ (แบบ ท.ด.64) เลขที่ 2013/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางอุษณีย์  วินทะไชย 
รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา 
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  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูด
ทราย พ.ศ. 2546 และตามแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จึงขอส่งเรื่องราวขออนุญาต
ดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 
ดังกล่าวให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในพ้ืนที่ และการพิจารณาของ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ว่าเห็นควรให้ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ 
ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ หากผลการประชุม   
มีมติอย่างไร ขอให้ส่งส าเนารายงานการประชุมพร้อมความเห็นแจ้งให้ทราบด้วย     
เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 - พร้อมนี้ได้แนบส าเนาหนังสือขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) 

 -  ผู้บริหารก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9    
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ขออนุญาต
ดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่  

- ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า เห็นควรให้
ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว
หรือไม่ เชิญครับ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา  ธรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 
2 ตามที่ได้รับฟังการเสนอเรื่องใหม่ เกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ขออนุญาต
ดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ นั้น 
ดิฉันก็เห็นด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเทศบาลของเราจะได้มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษี (ต่อเนื่อง) และขอให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับฯ อย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตเวลาการเดินรถบรรทุกทราย/การซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
เสียหาย/การดูดทรายในพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือให้การประกอบกิจการดูดทรายในพ้ืนที่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ  

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 2 ส าหรับการขอต่อใบอนุญาตฯ ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ขออนุญาตดูดทราย  
ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ    
3-0-00 ไร่ เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง นั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการ
ประกอบกิจการท่าทรายในเขตพ้ืนที่มีทั้งผลดีและผลเสีย ก็ขอฝากให้ผู้ประกอบการได้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และป้องกันปัญหาหาการแตกแยกในชุมชน ซึ่งผมก็เห็นด้วย ครับ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 
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 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา   
เขต 1 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง
ดังกล่าวฯ ข้างต้น ดิฉันก็เห็นด้วย และขอเพ่ิมเติมเรื่องการบรรทุกทรายให้มีผ้าปิดคลุม
ให้มิดชิดขณะเดินรถ เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง/มลพิษต่อชุมชน และตระหนักถึงขอบเขต
เวลาการเดินรถบรรทุกทราย ขอบคุณค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลฯ ผม  
ก็เห็นด้วย ส าหรับการขอต่อใบอนุญาตฯ ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ ขออนุญาตดูดทราย
ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ    
3-0-00 ไร่ เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง จากการอภิปรายของท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ จะเห็นว่าเพ่ือป้องกันปัญหา/ผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่อชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อม ก็ขอให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเคร่งครัด 
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เส้นทางบรรทุกทราย เนื่องจากพ่ีน้องประชาชนต าบลสามขา
ของเราท าเกษตรกรรม (นาปี-นาปรัง) อยู่ตลอดฤดูกาลจึงส่งผลกระทบในเรื่องของการ
ใช้เส้นทางเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ 

 -  มีท่านใดจะอภิรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  

ที่ประชุม  - ไม่มี 

- การประชุมพิจารณาเรื่องการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เชิญผู้ประกอบการ
ดูดทรายเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือจะได้รับทราบ
ปัญหา/ข้อเสนอของชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป  

- และขอให้ผู้ประกอบการดูดทราย ม.6 ได้น าเรียนต่อท่ีประชุม เชิญค่ะ 

 - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางเต็มศิริ ศิริวัฒน์ ผู้ประกอบกิจการดูดทราย ม.6     
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาฯ และผู้มี
เกียรติทุกท่าน ที่ได้อนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และ
ยินดีอย่างยิ่ง และจากการรับฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการซ่อมแซมถนน/การชะลอความเร็ว/การบรรทุกทราย/และอ่ืนๆ รวมถึง
ระเบียบข้อบังคับในการประกอบกิจการฯ ดังกล่าวข้างต้น ทางผู้ประกอบการจะเร่ง
ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรของพ่ีน้องในชุมชน (หลังจากฤดูฝน) 
พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การประกอบกิจการดูด
ทรายในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ 

นายกล้า กมลเลิศ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์ 
ผู้ประกอบการดูดทราย ม.6 
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- จะเห็นว่าผู้ประกอบกิจการดูดทราย ม.6 พร้อมที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหา และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับฯ แต่ในส่วนของการซ่อมแซมถนนก็คงต้องให้พ้นช่วงฤดู
ฝนไปก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ ก็ขอฝากให้ได้แจ้งให้พ่ีน้องได้ทราบโดยทั่วกัน 

 -  จากเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาของคณะผู้บริการ เกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ราย นางเต็มศิริ ศิริวัฒน์ ขออนุญาต
ดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ 3-0-00 ไร่ เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง นั้น 
ที่ประชุมก็ได้พิจารณาอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินการดังกล่าวอย่างกว้างขว้างแล้วพอสมควร ต่อไป  ดิฉันขอมติที่ประชุม 

 - ท่านใดเห็นควรให้ ราย นางเต็มศิริ  ศิริวัฒน์  ได้รับการต่อใบอนุญาตดูดทราย        
ในแม่น้ ามูล หมู่ที่ 6 ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ประมาณ   
3-0-00 ไร่ เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม - มีมติ - เห็นชอบ   11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง 1  เสียง 

4.3 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (เสนอโดยผู้บริหารท้องถิ่น) 

 -  ต่อไปการพิจารณา 4.3 การคัด เลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา          
ขอน าเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน และคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอให้ปลัดเทศบาลต าบลสามขา 
ได้น าเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาในล าดับต่อไป 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล สังวร ปลัดเทศบาลต าบลสามขา    
ขอน าเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นั้น 

  ตามที่ เทศบาลต าบลสามขา ได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดท า

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

ว่าที่ร้อยตรี ณัชพล  สังวร 
 ปลัดเทศบาลต าบลสามขา 
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกรรมการ   
ทั้งสามชุดให้มีวาระในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

 แต่เนื่องด้วยกรรมการมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก
ได้พ้นจากต าแหน่งตามสภาพ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงเขตพ้ืนที่ต าบลสามขา มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้น าชุมชน ซึ่งส่งผลถึงผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกร่วมเป็นกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- เพ่ือให้การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตาม        
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน และคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน 

2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดท าร่างแผนพัฒนา 
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
7. ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คระกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และจัดท าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วย 
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คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี ้
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

- ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล นั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอให้ท่ี
ประชุมได้เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการฯ แต่ละชุดเป็นล าดับต่อไป  

1. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน เชิญเสนอค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอ 
นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
คนที่ 1 
ผู้รับรอง 1. นายสอน   ใจดี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 2. นางอาภรณ์ โต๊ะสิงห์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 
1 ขอเสนอ นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คนท่ี 2 
ผู้รับรอง 1. นายสมชัย ธรรมรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 2. นายกล้า กมลเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล สาม
ขา เขต 1  ขอเสนอ นายสิริพงษ์  สิริวุฒิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1              
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คนท่ี 3 
ผู้รับรอง 1. นายบุญสี โต๊ะสิงห์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 2. นายสอน ใจดี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
จ านวน 3 ท่าน มีดังนี้ 
 1. นายสมบูรณ์ บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 2. นางทัศนา ทรมีฤทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 3. นายสิริพงษ์ สิริวุฒิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายก้าน ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาล 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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2. พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
จ านวน 3 ท่าน เชิญเสนอค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุธี  สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 
ขอเสนอ นายวุฒิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 1 
ผู้รับรอง 1. นางทัศนา ทรมีฤทธ์ิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  2. นายสิริพงษ์ สิริวุฒิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสอน  ใจดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 
ขอเสนอ นายสุธี สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2 
ผู้รับรอง 1. นางทัศนา ทรมีฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 2. นายกล้า กมลเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 
ขอเสนอ นางอาภรณ์ โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 
ผู้รับรอง 1. นายสมบูรณ์ บุญอ านวย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 2. นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอ ดังนั้นคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 ท่าน มีดังนี ้
 1. นายวุฒิพงค์ แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 2. นายสุธ ี สีจันดา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 3. นางอาภรณ์ โต๊ะสิงห ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน นายสมชัย ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 
วาระอ่ืนๆ ขอสอบถามเกี่ยวกับการเพ่ิมอัตราค่าตอบแทน ให้ผู้เก็บน้ าประปาชุมชน   
เดิม 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท/เดือน จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ไม่ทราบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณครับ   

- มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุม ค่ะ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสุธี  สีจันดา 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 2 

นายสอน  ใจดี 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 
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- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา          
วาระอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนให้ผู้เก็บน้ าประปาชุมชน นั้น คงต้อง
พิจารณาในส่วนของงบประมาณฯ รวมถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานก่อนซึ่งจะขอรับ
ไว้พิจารณา ครับ 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย และการประชุม
ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารงาน        
ของเทศบาลต าบลสามขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน      
ขอปิดประชุม ค่ะ 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก 
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
  
                    ณัชพล   สงัวร 
                            ( ณัชพล   สังวร ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 

 
 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2564         
 
 
                กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก (สมัยที่ 1) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญสมัยแรก     
(สมัยที่ 1) คร้ังที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  

นายสกาว  เมฆา 
 นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 


